



โครงการยกระดับอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1

ความนำ

จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ประชารัฐ” เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Valued-Based Economy) และมุ่งก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางจากรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นช้า และอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ทยอยลดลงต่อเนื่องมาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต นโยบายของภาครัฐ ได้สร้างกลไกและมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลงทุน มาตรการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินจำนวนมาก ซึ่ง SMEs เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

กลุ่มธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพะเยา น่าน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก) ทั้งในระดับ SMEs และ OTOP ยังหวาดอภีความรู้อันด้านนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันทางการตลาด โดยกลุ่มในพื้นที่ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาการด้านการรับรองตามมาตรฐานสากล การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต และพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันทางการตลาดเพื่อมุ่งสู่ตลาดสากลยังถูกจำกัดด้านการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) เช่น การกำหนดมาตรฐานทางการค้า รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ต้องรู้เท่าทันอยู่เสมอ ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลยิ่งขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการศึกษาในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ให้มีศักยภาพ จึงจัดทำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs และ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

